

## การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 7 ส.ค. 2566

### การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กล่าวถึง สภาพการณ์ปัจจุบันในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันในการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ แต่มีสถานศึกษาบางแห่งได้กำหนดมาตรการที่จะทำการยึดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชีรายชื่อหน่วยงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของกรณีสถานศึกษาได้มีระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาใช้บังคับแล้ว หรือจะดำเนินการให้มีระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคำนี้ถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

# ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๒๗๓/๖๕๔๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา  
ในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๑๓๖๘

ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กล่าวถึง สภาพการณ์ปัจจุบันในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันในการติดต่อสื่อสารหรือการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนรู้ แต่มีสถานศึกษาบางแห่งได้กำหนดมาตรการที่จะทำการยึดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีสถานศึกษาใดมีระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาใช้บังคับแล้ว หรือจะดำเนินการให้มีระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคำเนินถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร กวีวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานนิติการ โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๖ ต่อ ๑๑๕

ที่ ศธ ๐๒๐๙/ ๑๑๓๖๙ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา  
ในสถานศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันในสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันในการติดต่อสื่อสารหรือการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนรู้ แต่มีสถานศึกษาบางแห่งได้กำหนดมาตรการที่จะทำการยึดโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในลักษณะเดียวกันในกรณีนักเรียน นักศึกษา ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในลักษณะคล้ายกันในห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน หรือถ่ายภาพ บันทึกภาพ แสดงภาพ หรือพิมพ์ภาพที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบัญชามอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีสถานศึกษาใดมีระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ใช้บังคับแล้ว หรือจะดำเนินการให้มีระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ในลักษณะคล้ายกันของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการนี้จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแจ้งไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรรถพล สังขวาสี)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขที่ ๓๖๒๙๙  
วันที่ 13 ก.ค. 2566  
เวลา

ศป. สพฐ.  
เลขที่ ๑๑๑๘  
วันที่ 17 ก.ค. 2566  
เวลา 11:๑๙

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

- [หนังสือแนะนำ](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน